



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมอนามัยโคราช Regional Health Promotion Center 9 Nakhonratchasima



เลขานุการ รมว.สธ. เปิดงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เด็กอัจฉริยะแสนดี เขต 9 นครชัยบุรีรินทร์

13 มี.ค. 61 พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ “มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต “เด็กอัจฉริยะแสนดี” เขตนครชัยบุรีรินทร์” ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ โคราช เพื่อหวังกระตุ้นส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมตระหนักถึงความสำคัญ ของการดูแลเอาใจใส่ สร้างความผูกพัน ร่วมมือกันพัฒนาสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และเด็ก อายุ 0-2 ปี ตลอดจนร่วมกันแก้ปัญหาและหาทางออก ให้กับครอบครัว ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานตามชุดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการความรู้ การเสวนาและกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสื่อสารถึงการยกระดับการดูแลด้านสุขภาพ ของหญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่ได้มาตรฐานสูง ส่งเสริมพัฒนาเด็กด้วยกระบวนการ “กิน กอด เล่น เล่า” หารูปแบบการทำงาน ทั้งกิจกรรมทางสังคม และด้านสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง ภายใต้บริบท คลินิกหมอครอบครัว และพื้นที่ชนบท ผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางสังคมกับระบบสุขภาพแผนตะวันตก และประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสานใต้ เช่น การรับขวัญเด็กตามแบบฉบับดั้งเดิม การฝึกสมาธิ ฝึกการเป็นพ่อแม่จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ทำให้เกิดความเชื่อใจ ไว้วางใจการทำงาน เกิดความร่วมมือด้านสุขภาพในทุกด้าน จะช่วยส่งเสริมให้ทารกเจริญเติบโต เป็นเด็กไทย 4.0 ต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีหญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 0-5 ปี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และภาคีเครือข่ายสุขภาพจาก 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เข้าร่วม

พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมุ่งหวังพัฒนา ให้เด็กไทยเจริญเติบโตเป็นเด็กสมบูรณ์ “เป็นเด็กดี มีทักษะชีวิต เด็กเก่งและสุขภาพดี” ครบทั้ง 4 ด้าน เป็นเด็กไทย 4.0 นำสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพสูง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้นระยะ 1,000 วันแรกของชีวิตนับตั้งแต่ ปฏิสนธิจนถึง 2 ขวบบริบูรณ์ จึงเป็นช่วงวัยทองของเด็กที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมองส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรีรินทร์ร่วมกับกรมอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต “เด็กอัจฉริยะแสนดี” เขตนครชัยบุรีรินทร์ ขึ้น เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเพิ่ม IQ และ EQ ให้เด็กมีพัฒนาที่สมวัยได้

ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ได้ร่วมออกบูธเปิดบริการประเมินพัฒนาการสำหรับเด็ก และคลินิกนมแม่เคลื่อนที่ ให้บริการกับแม่ลูกผู้ที่มีร่วมงานนี้อีกด้วย



<http://hpc9.anamai.moph.go.th>

177 หมู่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทร.0-4430-5131 ต่อ 111